

# ‘ภาวิช’ ใจร้อนรีบยื่นคปค.ขอแยกกระทรวงอุดม

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เมื่อเร็ว ๆ นี้ และมีมติให้ สกอ. ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของสกอ. โดยตรงจะไม่มี การหารือกับศธ. อีกแล้ว ซึ่งในวันที่ 26 ก.ย. สกอ. ก็ได้ทำหนังสือขอแยกกระทรวงอุดมศึกษาส่งไปถึง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคงต้องรอดูว่าคปค. จะมีความเห็นอย่างไร

ศ.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า คนคัดค้าน

เรื่องนี้ เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบทำ และที่ สกอ. ระบุว่า การอยู่กับ ศธ. ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารราชการลดลงก็ฟังไม่ขึ้น เพราะแนวโน้มเราต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระ ดังนั้นหน่วยงานที่กำกับมหาวิทยาลัยก็ไม่มี ความสำคัญมากแล้ว อีกทั้ง คปค. ก็คงจะไม่สนใจเรื่องนี้ เพราะ คปค. มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำอีกมากอย่างงานเรื่องเล็ก ๆ ไปก่อนใจ คปค. จะดีกว่า

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ไม่ว่า จะแยกหรืออยู่การศึกษาจะต้องเป็นเอกภาพ คนไม่ อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์จี้รอยที่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ การอุดมศึกษาไม่ฟังการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงานไม่เชื่อมโยงหรือมองให้ทะลุถึงกัน อย่างไรก็ตามหากเสียงส่วนใหญ่ต้องการให้แยก

กระทรวงคนก็ยินดีสนับสนุน แต่ที่ไม่จำเป็นต้องเร่ง รีบ คือต้องมีเหตุผล และไม่ยากเกินไปใช้โอกาสใน เหตุการณ์ครั้งนี้ขอแยกกระทรวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า การแยก กระทรวงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ และสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก่อน แต่ก็สามารถออกเป็นประกาศ เหมือนการประกาศตั้งทบวงมหาวิทยาลัยแล้วค่อย มาวางระบบการบริหารในภายหลังก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ คิดว่าการขอแยกกระทรวงตอนนี้คงไม่ใช่เป็น การฉวยโอกาส แต่เป็นการคำนึงประโยชน์การศึกษา ในระยะยาวเป็นหลัก

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ในฐานะประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าว

ว่า คนเห็นด้วยกับการแยกกระทรวง เพราะการที่ ทบวงมหาวิทยาลัยมารวมกับศธ. ก็เพื่อเอกภาพและ เป็นการทำตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แต่เมื่อทำ แล้วไม่เป็นที่ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกลับ ทำให้งานอุดมศึกษาแย่ง ทั้งล่าช้า ขาดความคล่อง ตัว การแยกตัวออกมาก็น่าจะดีกว่า ซึ่งคนเห็นว่าช่วง ปฏิรูปการปกครองอะไรก็เกิดขึ้นได้

ดร.สว่าง สุพิพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทัพุดสงคราม ใน ฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดี มรภ. กล่าวว่า มรภ. เคยหรือเรื่องนี้แล้วซึ่งก็เห็นด้วย เพราะ ที่ผ่านมามี ศธ. ให้การดูแลในส่วนของการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็นหลัก สกอ. จึงเปรียบเสมือนเป็นลูกเมีย น้อย ดังนั้นการแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงก็จะทำ ให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น.